

เซเลบคนดัง ชวนคนไทยเป็นกัปตันที่มุ่งมั่น นำชีวิตตัวเองสู่ความสำเร็จ



เซเลบคนดัง ร่วมแคมเปญ “ทีมกัปตัน ทีมเท่ทุกจุดหมาย กับแบรนต์ซูปไก่สกัด”

ชวนคนไทยเป็นกัปตันที่มุ่งมั่น นำชีวิตตัวเองสู่ความสำเร็จ

เพราะชีวิตก็เหมือนกีฬา ซึ่งทุกคนสามารถเป็นกัปตันที่วางแผนและพาชีวิตของตัวเองให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ ดังนั้นแบรนต์ซูปไก่สกัดจึงเปิดตัวแคมเปญ “ทีมกัปตัน ทีมเท่ทุกจุดหมาย กับแบรนต์ซูปไก่สกัด” ส่ง 4 สุดยอดกัปตัน “ชิโก้ – สารัช – ชนาธิป – ปลื้มจิตร์” แทคทีมปลุกความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในตัวคนไทยทุกคน โดยมี เบญจรัตน์ อรรถจินดา และรั้ววดี ควรรทรงธรรม เซเลบคนดังร่วมงาน

นายดุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “แบรนต์ซูปไก่สกัด ในฐานะที่ส่งเสริมความมุ่งมั่นทุ่มเทความคิด และลงมือทำเต็มที่อยู่อย่างตั้งใจ เพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ จึงได้เปิดตัวแคมเปญ “ทีมกัปตัน ทีมเท่ทุกจุดหมาย กับแบรนต์ซูปไก่สกัด” ที่ได้รวม 4 สุดยอด กัปตันขวัญใจคนไทย นำทีมโดย ชิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง พี่ใหญ่ของทีม อดีตกัปตันฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมด้วย เมสซีเจ-ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีมชาติไทยชุด U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2559, ดังก์-สารัช อยู่เย็น กัปตันทีมชาติไทยชุดเหรียญทองซีเกมส์ ที่ประเทศสิงคโปร์และ หน่อง-ปลื้มจิตร์ ถินขาว กัปตันทีมวอลเลย์บอลไทย มาผนึกกำลังในแคมเปญนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนมีความมุ่งมั่น และทุ่มเท ที่ทุกคนก็เป็นกัปตันเช่นกันที่ทุกคนสามารถนำทางสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ทั้งเรื่องงาน และชีวิตส่วนตัว

เพราะแบรนต์ซูปไก่สกัดมองว่าที่คนๆ หนึ่งจะมาเป็นกัปตันทีมได้นั้น ต้องไม่ได้มีแต่ความสามารถ และความเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความพร้อมทางด้านภาวะการวิเคราะห์ การคิดวางแผน ที่สำคัญต้องบริหารจัดการคนในทีมได้เป็นอย่างดี ต้องนิ่งต้องหนักแน่น และต้องสร้างกำลังใจ รวมถึงกระตุ้นคนให้ทีมที่มีเป้าหมายร่วมกันให้มุ่งมั่นก้าวไปถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ ซึ่งก็เหมือนกับชีวิตของเราทุกคนที่แต่ละวันจะต้องพร้อมทั้งร่างกายและความคิดเพื่อทำกิจกรรมมากมาย และรับหน้าที่ที่หลากหลายไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเราต้องบริหาร และสร้างสมดุลของทุกอย่างในชีวิตให้เหมาะสม เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่แต่ละคนได้ตั้งเอาไว้

ชิโก้ – เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง เปิดเผยว่า ผมเป็นกัปตันทีมชาติไทย ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ในนามทีมชาติชุดใหญ่ กัปตันในความหมายของผมคือ คนที่คอยช่วยงานโค้ช เพราะว่าการที่ทีมจะประสบความสำเร็จได้ มันไม่ได้หมายความว่าโค้ชจะเป็นคนวางแผนทั้งหมดเพียงคนเดียว แต่เราต้องมีคนที่เป็นตัวกลางระหว่างโค้ชกับผู้เล่น

เพราะกัปตันจะต้องเป็นตัวแทนของลูกทีม ฉะนั้นคนเป็นกัปตันต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ จะต้องมีความรักเดือที่
เหมาะสม เพราะเส้นทางของคนเราไม่เหมือนกัน แต่การที่คนๆ หนึ่งจะมาถึงจุดๆ หนึ่งได้มันก็ต้องผ่านอุปสรรค
มากมายด้วยกันทั้งนั้น ผมเองก็เจออุปสรรคเยอะมาก ทั้งปัญหาของตัวเอง ปัญหาครอบครัว แต่ไม่ว่าจะต้องเจอกับ
อะไร ใจเราต้องนิ่ง เราต้องมีสติ และในที่สุดเราผ่านมันไปได้ และมันก็จะป็นบทพิสูจน์ที่นำเราไปสู่ความสำเร็จ ผม
ทุ่มเทและทำอย่างเต็มที่ในตั้งแต่ผมเป็นนักเตะทีมชาติ เป็นกัปตันนำทีม หรือมีแต่การก้าวขึ้นมาเป็นโค้ช ผมจึงเชื่อ
มั่นในความทุ่มเท ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้เพียงแคใส่ความทุ่มเทลงไป

เอแคลร์ – เบญจรัตน์ อรรถจินดา กล่าวว่า ตอนนีทำแบรนด์จิ๋วเวรี่เป็นของตัวเองคะ บริหารธุรกิจเองประมาณหนึ่ง
ปีร่วมกับทีมงานในการบริหารงานในส่วนต่างๆ ซึ่งความยากของงานคือจะต้องติดต่อและประสานงานกับลูกค้าหลากหลาย
หลายประเภท ตรงนี้เราต้องทำฝึกฝนทักษะด้วยตัวเอง ต้องค่อยๆ เรียนรู้ครอบครัวเพราะไม่มีใครสามารถสอนเรา
ได้ ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นและทุ่มเทตั้งแต่เริ่มที่จะทำ ถึงแม้ว่าธุรกิจจะมีผลตอบรับที่ลดลงบ้างเพิ่มขึ้นบ้างตามกระแส
เศรษฐกิจ ตรงนี้เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ ซึ่งอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจของเราลง
เลยคะ ในทางกลับกันยังทำให้เราต้องตั้งใจและมุ่งมั่นมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะเราต้องเต็มที่กับงานทุกวัน ความที่ตัวเรา
ก็ถือว่าเป็นกัปตันของธุรกิจของตัวเองคนหนึ่ง สิ่งแรกคือต้องเชื่อตัวเราเองก่อนต้องเชื่อว่าเราทำได้ และทำสิ่งที่เรา
รักก็จะช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่เปี่ยมล้นด้วยคะ

กุกกุก – รัชวดี ควทรทงธรรม เล่าว่าตอนนี้ได้เข้ามาบริหารส่วนของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จัน โดยดูแล
ในส่วนของภาพรวมของการบริหารคะ เดี่ยวพอเรียนจบปริญญาเอกก็จะมาดูแลในส่วนของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
ซึ่งทุกๆ วันต้องใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเท และสร้างสมดุลย์ทั้งในชีวิตการทำงาน คือการบริหารงานธุรกิจของตัวเอง และ
ทั้งในชีวิตส่วนตัว คือการเรียนปริญญาเอก รวมทั้งการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีและมีความสุขอยู่เสมอ โดยสิ่งสำคัญ
ที่กุกกุกใช้เป็นหลักในการบริหารงาน ก็คือต้องรู้ใจเค้ารู้ใจเราซึ่งภายในองค์กรก็ต้องเกิดปัญหาบ้างเป็นเรื่องปกติ เราก็
ต้องทำความเข้าใจกับปัญหา ต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นได้ ซึ่งไม่ว่าในชีวิตของเราจะเกิดปัญหาหรือมี
อุปสรรคอะไรก็ตาม แต่หากเราเป็นกัปตัน ที่มุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยว เราก็จะก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคนั้นไปสู่ความ
สำเร็จและจุดมุ่งหมายที่เราต้องการอย่างแน่นอนคะ

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด

คุณคณินนิตย์ 085 826 8222 และคุณนิรมล 081 697 9411